

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên **Điểu Hà Hồng Lý**, sinh năm 1970, quê quán: Hoài Đức, Hoài Nhon, Bình Định. Bình Phước là quê ngoại nơi sinh ra, trưởng thành. Tôi công tác tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước gần 30 năm (từ 1988 đến nay). Hiện tôi đang công tác tại huyện Bù Đăng, chức vụ: Phó chủ tịch HĐND huyện Bù Đăng, là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện các khóa II, III, IV, V, VI.

Kính thưa quý cô bác, anh chị cử tri!

Bình Phước là một tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, có 41 dân tộc khác nhau sinh sống trên địa bàn (chiếm gần 20% trên tổng số dân). Bên cạnh những thành tựu cơ bản sau gần 24 năm tái lập tỉnh, Bình Phước đã và đang phải tập trung cao về điều hành lãnh đạo, chỉ đạo đồng thời cụ thể hóa các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Vấn đề đặt ra là chúng ta làm gì để phát huy tốt nhất các lợi thế của tỉnh, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng; kế thừa những truyền thống quý báu của dân tộc anh em Bình Phước hôm nay đã vươn mình phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực, dự báo một nhiệm kỳ đầy triển vọng...

Là một người con đang công tác tại tỉnh Bình Phước, đồng thời được Ủy ban MTTQVN hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi nhận thức sâu sắc vai trò của người đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri để thực hiện quyền lực tại Quốc hội và phản ánh đầy đủ kiến nghị, đề xuất của cử tri đến diễn đàn của Quốc hội...

Vì vậy, tôi mong muốn được cử tri tín nhiệm và bầu chọn cho tôi, để tôi có cơ hội, điều kiện làm đại biểu Quốc hội. Tôi sẽ có điều kiện để thực hiện chương trình hành động của mình với các nội dung cụ thể như sau:

Một là, bản thân tôi nhận thấy có lợi thế rất lớn về tiềm năng phát triển chuỗi dịch vụ du lịch sinh thái (với Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Tà Thiết, núi Bà Rá,

có Thủy điện Thác Mơ..., có vị trí chiến lược gần rừng quốc gia Bù Gia Mập; có thể kết nối du lịch với khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng, sóc Bom Bo, Thác Voi, Trảng cỏ Bù Lạch...). Xuất phát từ những điều kiện trên, tôi mong muốn có cơ hội cùng với các đại biểu Quốc hội khác và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước đề xuất những cơ chế, giải pháp để đẩy nhanh phát triển du lịch, dịch vụ sinh thái của tỉnh nói chung và từng địa phương các huyện, thị trong tỉnh nói riêng.

Hai là, là một cán bộ nữ dân tộc thiểu số, cùng với Đoàn đại biểu tỉnh Bình Phước đề xuất kiến nghị với Quốc hội luôn quan tâm đến sự phát triển về đời sống kinh tế và tinh thần vùng dân tộc thiểu số, vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn và giải quyết việc làm ở các vùng sâu xa, miền núi.

Ba là, tôi quan tâm đến sự tiến bộ của phụ nữ toàn tỉnh. Tôi sẽ đại diện cho phụ nữ để phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của chị em nữ đến các diễn đàn Quốc hội, tham gia đóng góp các luật, cơ chế, chính sách phấn đấu vì sự tiến bộ của phụ nữ, vì sự bình đẳng giới để phụ nữ có điều kiện và cơ hội học tập nâng cao trình độ, phát huy các khả năng sở trường công tác, nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng nuôi dạy con cái, kỹ năng đóng góp cho sự phát triển của xã hội; xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, bình đẳng...

Thứ tư, cùng tập thể Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gắn kết chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương, chính quyền địa phương, các cơ quan hữu quan trong việc hoạch định chính sách để thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ lập hiến, lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương; thể chế hóa đầy đủ, kịp thời đường lối đổi mới toàn diện của Đảng.

Bên cạnh đó, quyết định những chính sách chung về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, như quan tâm đề xuất nhiều đến chiến lược phát triển kinh tế vùng, miền; đồng thời với sự phát triển bền vững về kinh tế quan tâm, đề xuất những chính sách ưu tiên hợp lý nhằm giải quyết tốt và có hiệu quả hơn những vấn đề xã hội, như: xóa đói giảm nghèo, vấn đề y tế, giáo dục, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chính sách đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và

vùng biên giới; các chính sách bảo tồn, phát huy và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; các chính sách đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn, trong đó chú trọng những giải pháp khả thi triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao...

Kính thưa cô, bác cử tri!

Đó là 4 vấn đề tôi tâm đắc, trăn trở mong muốn có cơ hội, điều kiện phấn đấu thực hiện tốt trong thời gian tới. Tuy nhiên, không dừng lại những vấn đề đó, mà bản thân sẽ cập nhật thường xuyên tình hình thực tiễn của từng địa phương để bổ sung vào chương trình hành động của mình. Đồng thời, giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri bằng cả trách nhiệm và tấm lòng nhằm tiếp thu, thu thập thông tin, xử lý thông tin phản ánh trung thực, kịp thời đến Quốc hội, cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền xem xét giải quyết. Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật; tham gia hoạt động giám sát, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.